

ประณามบ็อมกัโบร์ จุฬาราชมนตรีสะท้อนใจ

ให้หยุดสร้างความแตกแยก ชาวยะลารวมพลังต่อต้าน บอมบ์โผล่นราชาโชคดีก็ทัน

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ยิมซัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร (ผกก.สภ.) เมืองนราธิวาส ร.ต.ท.พลวัฒน์ เทพพร รองหัวหน้าชุดเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด

ไฟใต้

น.พ.จ.นราธิวาส พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ รุ่น 110 สีบรอนซ์ แดง ทะเบียนขจร 997 นราธิวาส ที่คนร้ายนำมาจอดไว้ที่ริมถนนหน้าห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธุวิภา เลขที่ 322 ถ.ภูผากิ่ง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส

เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจร ก่อนเข้าตรวจสอบรถ จยย.คันดังกล่าว พร้อมทั้งได้เปิดเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือและวิทยุสื่อสาร พบสายไฟฟ้าจำนวนหนึ่งโผล่ที่เบาะนั่ง เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันนำรถ จยย.คันดังกล่าวล้มมานอนกับพื้นถนนก่อนใช้เครื่องมืองัดเบาะออก และพบระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในเบ้าเหล็กทรงกลม หนัก 11 กิโลกรัมจุดด้วยวิทยุสื่อสารที่คนร้ายนำไปซุกไว้ได้ช่องลับไว้สำหรับใส่เครื่องมือรถ เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้คีมตัดวงจรจุดชนวนระเบิดและได้แกะระเบิดนำไปทำลาย

จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งทราบว่า ในช่วงเวลาประมาณ 04.50 น. ของเช้ามืดได้มีวัยรุ่นต้องสงสัย จำนวน 2 คน ทำเป็นรถจักรยานยนต์เสียและได้เข็นรถมาจอดที่บริเวณดังกล่าวโดยที่พ่อค้าแม่ค้าไม่ใส่ใจ ต่อมาพ่อค้าแม่ค้าเห็นผิดสังเกตรถ จยย.คันดังกล่าวได้จอดอยู่ โดยที่ไม่มีวัยรุ่น 1 ใน 2 คนเฝ้า จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทหารชุด จก.นราธิวาส 32 ที่ทำหน้าที่รปภ.ตลาดสดให้รับทราบ ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ชุด อ.โอ.ดี.มาตรวจสอบ และพบว่า เป็นรถ จยย.บอมบ์ ซึ่งจุดเกิดเหตุดังกล่าวคนร้ายเคยลอบนำรถจักรยานยนต์บอมบ์มาก่อวินาศกรรมในจุดดังกล่าวหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมา และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนมาหลายราย

วันเดียวกัน ที่มีสียัดบ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ 6 ต.ยูโป อ.เมือง จ.ยะลา นายอุดรน้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อม พ.อ.เทิดศักดิ์ งามสนอง รอง ผบ.ฉ.ยะลา พ.ท.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉ.ยะลา 16 นายกองสกุล จันทราชนายอำเภอเมืองยะลา ร่วมกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรง และร่วมละหมาดฮายัด เพื่อ

ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ หลังจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในกูโบร์ (หลุมฝังศพ) เป็นเหตุให้อ.ส.ท.ซัยค์ เจ๊ะดอมะ เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เสียชีวิตและนายอาชี เจ๊ะดอมะ อายุ 63 ปี ผู้เป็นบิดาได้รับบาดเจ็บขณะเคารพศพมารดาที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีชมรมอิหม่ามจังหวัดยะลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวบ้านบ่อเจ็ดลูกร่วมละหมาดฮายัด กว่า 500 คน หลังเสร็จกิจกรรม ทุกคนได้ร่วมกันเดินแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรง จากหน้ามัสยิดไปยังกูโบร์ที่เกิดเหตุอยู่ห่างกันประมาณ 200 เมตร เพื่อจะบอกว่าชาวบ้านไม่ต้องการความรุนแรง

ส่วนความคืบหน้าอาการป่วยของนายอาซิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี หลังเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากอาการอ่อนเพลียนั้น เมื่อเวลา 13.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวภายหลังนำแจกันดอกไม้เข้าเยี่ยม จุฬาราชมนตรีว่าจากการพูดคุยกับนายอาซิสพบว่าท่านทำงานหนักมากพักผ่อนน้อยจึงมีอาการอ่อนเพลีย หลังจากคณะแพทย์ตรวจอย่างละเอียด นายอาซิสมีใบหน้าแจ่มใส มีอาการดีขึ้น ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ขอให้พี่น้องมุสลิมและทุกศาสนิกที่เป็นห่วงอาการป่วย ขอให้สบายใจได้

ด้าน นายชาภิย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขาธิการ จุฬาราชมนตรี บุตรชาย นายอาซิส กล่าวว่า ขณะที่พักรักษาตัว นายอาซิส ได้สอบถามถึงเหตุระเบิดกูโบร์สุสานมุสลิม จ.ยะลา โดยมีความกังวลมากเป็นเรื่องที่สร้างความสะท้อนใจกับชาวมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งไม่น่าจะมาสร้างความรุนแรงในศาสนสถาน พื้นที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12658

หน้า: 7(ซ้าย)

Col.Inch: 53.91

Ad Value: 48,519

PRValue (x3): 145,557

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ประณามบ็มกุโบร์จุฬาราชมนตรีสะท้อนใจชี้หยุดสร้างความแตกแยกชาวยะลาพร้อมพลังต่อต้าน...

ศักดิ์สิทธิ์ ทางสำนักจุฬาราชมนตรี เตรียม
ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและ
ประณามการกระทำความรุนแรง

รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ระบุ
เชื่อว่ามีกลุ่มคนพยายามสร้างความเกลียด
ชังให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะพื้นที่
ชายแดนภาคใต้จึงขอเตือนพี่น้องชาวมุสลิม
และฝ่ายรัฐบาลช่วยกันสร้างความเข้าใจ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความแตกแยก
ในกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมด้วยกันรวมทั้งจะ
ต้องสกัดกันไม่ให้เรื่องบานปลาย ไปสู่การ
สร้างเหตุการณ์ให้ขัดแย้งต่อไปมากกว่านี้